

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	กระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติ ชาวจีนที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เขียน	นางสาวสุทธีวรรณ พลขำนิ
ปริญญา	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติชาวจีนที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษา การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผลได้ดังนี้คือนักศึกษาจีนตัดสินใจเรียนต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะค่านิ่งถึงค่าใช้จ่าย โอกาสรวมทั้งเนื้อหาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวและกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี เรียนรู้ภาษาในห้องเรียนหรือการปะทะสังสรรค์กับคนไทย เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและการงาน รวมทั้งเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่กลับประเทศของตนหลังสำเร็จการศึกษาและต้องการทำงานที่ประเทศไทยไม่ได้ต้องการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาจีนประกอบไปด้วย การใช้ชีวิตในกลุ่มคนจีน มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความมั่นคงในกลุ่ม การใช้ชีวิตในและนอกสถาบันอุดมศึกษา การคบกับคนต่างวัฒนธรรม การเข้าและสร้างเครือข่ายทางสังคมโดยนักศึกษาจีนมีเครือข่ายเพื่อนคนไทย จากคำแนะนำของรุ่นพี่และจากการทำงานพิเศษ เพื่อนคนไทยได้ช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องการเรียน การทำงานพิเศษ และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ สำหรับเครือข่ายคนจีนเกิดจากการเรียนร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกัน ได้ช่วยเหลือและ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ตำนานไหลคเมื่อ 13/03/2566 10:34:00 และขอสงวนลิขสิทธิ์ 20/08/2566

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติชาวจีนที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกกรณีศึกษา การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผลได้ดังนี้คือนักศึกษาจีนตัดสินใจเรียนต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะค่านิ่งถึงค่าใช้จ่าย โอกาสรวมทั้งเนื้อหาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวและกระบวนการเรียนรู้จากการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี เรียนรู้ภาษาในห้องเรียนหรือการปะทะสังสรรค์กับคนไทย เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและการงาน รวมทั้งเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่กลับประเทศของตนหลังสำเร็จการศึกษาและต้องการทำงานที่ประเทศไทยไม่ได้ต้องการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาจีนประกอบไปด้วย การใช้ชีวิตในกลุ่มคนจีน มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความมั่นคงในกลุ่ม การใช้ชีวิตในและนอกสถาบันอุดมศึกษา การคบกับคนต่างวัฒนธรรม การเข้าและสร้างเครือข่ายทางสังคมโดยนักศึกษาจีนมีเครือข่ายเพื่อนคนไทย

จากคำแนะนำของรุ่นพี่และจากการทำงานพิเศษ เพื่อนคนไทยได้ช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องการเรียน การทำงานพิเศษ และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ สำหรับเครือข่ายคนจีนเกิดจากการเรียนร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกัน ได้ช่วยเหลือและ

ส่งเสริมพวกเขาในเรื่องการเรียนรู้ การฝึกงานและการทำงานในอนาคตโดยการแนะนำหลักการ
ดำเนินชีวิต วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ รวมทั้งชักชวนให้ไปฝึกงาน
หรือทำงานที่บริษัทเดียวกันหรือบริษัทต่าง ๆ ที่รู้จักตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศไทย



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวอำไพ เชียดลสุข

ดาวน์โหลดเมื่อ 13/03/2566 10:34:06 และหมดอายุ 20/08/2566

Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved